

Kiến Xương

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Huyện Kiến Xương đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, bảo đảm chất lượng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Giải phóng mặt bằng tuyến đường đi qua địa bàn xã Bình Định (Kiến Xương).

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.29 đoạn từ cầu Sắt đến đường tỉnh 457 là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Kiến Xương được triển khai trong giai đoạn 2020 - 2023. Tại công trường, hàng chục máy móc và các công nhân đang làm việc hết sức khẩn trương. Ông Phạm Văn Chấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Đại Phát cho biết: Ngay sau khi được

huyện, các địa phương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng, Công ty đã tập trung nhân lực, phương tiện tổ chức thi công theo hợp đồng. Hiện tại Công ty đã hoàn thiện thi công các hạng mục chính, thi công hai bên lề đường, hoàn hiện mặt cầu, đạt 90% khối lượng hợp đồng, bảo đảm vượt tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Văn Niết, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái khẳng định: Là xã nghề nên tuyến đường này có vai trò đặc

biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, ngay sau khi tiếp nhận dự án, UBND xã đã thành lập ban vận động để giải phóng mặt bằng, trực tiếp về thôn để họp thống nhất các phương án và họp với 63 hộ có dự án đi qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, 30 hộ dân đã tự nguyện hiến đất ruộng, 33 hộ còn lại đồng ý chuyển đổi ruộng sang vị trí khác. Từ đó xã đã sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Một trong những hộ đã tự nguyện hiến đất

làm đường là gia đình bà Hoàng Thị Duyên, thôn Tả Phụ, bà cho biết: Nhà tôi có hơn 240m² trong diện giải phóng mặt bằng. Ngay khi thôn, xã thông nhất về chủ trương tôi đã hiến toàn bộ diện tích đất có tuyến đường đi qua để có đường to đẹp, thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với dự án trên, hiện nay trên địa bàn huyện Kiến Xương còn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm khác như dự án cải tạo, nâng cấp đường 219 đoạn Thanh Tân - Vũ Quý, thực hiện giai đoạn 2021 - 2023. Hiện tại tuyến đường đang thi công giai đoạn 1 từ xã Thanh Tân đến đập thủy lợi sông Hoàng Giang qua địa bàn xã Quang Lịch. Tuyến đường đi qua đất của 7 hộ xã Quang Lịch song cơ bản các hộ đều tự giác tháo dỡ công trình trên đất, hiến đất mở đường. Thời gian tới xã Quang Lịch tiếp tục vận động nhân dân hiến đất làm đường để triển khai giai đoạn 2 của dự án, tạo cảnh quan môi trường, giúp nhân dân đi lại thuận lợi. Ông Đỗ Ngọc Thủy, chỉ huy trưởng công trình cho biết: Hiện nay chúng tôi đang thi công giai đoạn 1 từ xã Thanh Tân đến xã Quang Lịch dài khoảng 1.500m, tập trung thi công các hạng mục như nền, cống rãnh, mặt đường. Đến nay công trình đã thực hiện đạt 12% khối lượng hợp đồng, phần đầu đến tháng 12/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình theo hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Xương, trên địa bàn huyện đang triển khai thi công 12 dự án với tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng. Các dự án đều nhận được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân có công trình đi qua. Trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương tuyên truyền, vận động kịp thời, hiệu quả, người dân đều hưởng ứng và tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình để có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công. Tất cả các đơn vị thi công đều khắc phục khó khăn, tập trung nhân lực, vật lực, máy móc, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Nhiều dự án đến thời điểm hiện tại đã vượt tiến độ đề ra như dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường làng nghề Kim - Đình Phùng (đoạn từ xã Vũ Lễ đến ngã tư xã Đình Phùng); cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Quang Trung - Quang Hưng - Bình Thanh; nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện Vũ Thắng - Bình Định...

Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công. Tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí phương tiện, nhân lực, vật tư tổ chức tăng ca để bảo đảm tiến độ theo hợp đồng. Thường xuyên cử cán bộ có mặt tại công trường để phối hợp với đơn vị giám sát chặt chẽ quy trình, chất lượng công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu để sớm hoàn thành đưa các công trình, dự án vào sử dụng, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

THU THỦY

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2022

Thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi nội dung phim vi phạm quy định cấm

Có hiệu lực từ ngày 10/5/2022, Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Trong đó, Nghị định bổ sung quy định: Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

Từ ngày 21/5 có thể đăng ký xe máy tại công an xã, xe ô tô tại công an huyện

Có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trong đó, Thông tư số 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư số 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó, công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, cửa dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Lưu ý, chỉ những xã trong ba năm liên kế gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe.

Cũng theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; trừ:

- Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, cửa dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nội Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở.

- Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 58/2020/TT-BCA.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Thông tư số 22/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thời việc có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

Thông tư nêu rõ, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg; quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thời việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

(theo chinhphu.vn)

TIỀN HẢI

Tập trung xuống giống tôm vụ xuân hè



Hộ nuôi trồng thủy sản xã Nam Thăng (Tiền Hải) kiểm tra sự sinh trưởng của tôm sau khi xuống giống.

Huyện Tiền Hải có diện tích nuôi tôm vụ xuân hè đạt 2.000ha. Thời điểm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung xuống giống tôm, bảo đảm theo khung thời vụ đề ra.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Theo kế hoạch, Tiền Hải phấn đấu thả khoảng 200 triệu con tôm giống. Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết luôn diễn biến phức tạp làm cho sức đề kháng của con giống thủy sản sau khi thả dễ bị sốc nhiệt, đặc biệt dịch đốm trắng trên tôm. Để bảo đảm vụ nuôi tôm xuân hè giành thắng lợi, huyện tăng cường cán bộ về cơ sở khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường nước

ao nuôi, tình trạng sức khỏe của tôm sau khi thả giống; giám sát chặt chẽ nguồn nước cấp vào ao cần phải được xử lý trước khi thả con giống, đồng thời mua con giống bảo đảm chất lượng có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ mật độ thả, bảo đảm hợp lý tại các vùng nuôi theo quy định chuyên môn hướng dẫn. Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức nạo vét mương máng, đầu tư sửa chữa hệ thống cống, mương dẫn nước, bảo đảm hệ thống thủy lợi được vận hành phù hợp với từng giai đoạn sản xuất. Phối hợp với cơ quan chức năng cấp trên kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất, yêu cầu bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, không bán các loại hóa chất, thuốc sinh cấm trong nuôi trồng

thủy sản. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông qua các hội nghị tập huấn về tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản... Năm nay, do điều kiện thời tiết không thuận nên nhiều hộ nuôi tôm ở Tiền Hải xuống giống muộn hơn những năm trước từ 5 - 10 ngày. Tính đến đầu tháng 5/2022, huyện đã xuống giống với diện tích 1.400ha, trong đó tôm trên 82,5 triệu con tôm sú và 93,2 triệu tôm thẻ chân trắng.

Cũng như các địa phương khác trong huyện, xã Nam Phú đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ nuôi thủy sản giám sát chặt chẽ diễn biến môi trường vùng nuôi thủy sản trước và sau khi thả con giống. Ngoài ra, UBND xã phối hợp với ngành chuyên

MẠNH THẮNG

Năm 2013, trong một chuyến về thăm quê, ông Luân chứng kiến những cảnh đồng hoang hóa, người dân không canh tác do đất chua trũng, cây lúa kém hiệu quả. Xót xa khi những "tấc vàng" bị bỏ quên, ông đã cùng vợ đi đến từng nhà có đất để vận động họ cho thuê lại.

Ông cho biết: Thời điểm đầu vợ chồng tôi rất vất vả khi phải đi từng nhà để vận động người dân cho thuê lại ruộng; rất may cho gia đình tôi được các hội viên CCB xã Quỳnh Hội giúp đỡ nên việc tích tụ ruộng đất cũng bớt khó khăn, tôi đã vận động được gần 200 hộ dân cho thuê lại với tổng diện tích hơn 8ha để xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Từ khi nghỉ hưu, ông Luân dành toàn bộ nguồn vốn tiết kiệm của gia đình đầu tư máy xúc, máy đóng gạch để mở cơ sở đóng gạch xi, tạo việc làm cho gần 100 lao động trong và ngoài xã. Nhờ những mối quan hệ của bản thân, công việc làm ăn của ông ngày càng phát triển. Có vốn từ việc mở cơ sở đóng gạch xi, ông đầu tư gần 50 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, kê ao, xây dựng tường bao để làm mô hình chăn nuôi tổng hợp trên diện tích 8ha. "Khi bắt tay vào chăn nuôi lợn, vì kinh nghiệm còn ít nên hiệu quả chăn nuôi không cao, lợi nhuận thu về thấp. Tôi quyết định lên mạng tìm hiểu và đã ký kết được hợp đồng chăn nuôi lợn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin để chăn nuôi lợn nái, lợn choai. Từ ngày liên kết sản xuất, tôi đã được cán bộ kỹ thuật của Công ty hướng dẫn tận tình, có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi. Bên cạnh đó,

Tích tụ ruộng đất làm giàu

Về xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), hỏi thăm trang trại của gia đình cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Luân người dân ai cũng biết bởi đây là trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn nhất xã, được đầu tư bài bản. CCB Phạm Văn Luân cũng là người rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của địa phương nên được nhiều người quý mến.

tôi tận dụng nguồn phân chuồng ủ hoai mục để làm phân bón cho cây trồng góp phần tăng năng suất, giá trị sản phẩm làm ra" - CCB Phạm Văn Luân chia sẻ.

Hiện nay, trang trại của ông Luân có gần 10.000m² chuồng nuôi được đầu tư khép kín nuôi gần 1.200 lợn nái, hơn 3.000 lợn choai; diện tích còn lại ông nuôi thả cá loại cá truyền thống, trồng cây ăn quả như bưởi, chuối... Mô hình của ông tạo việc làm cho 20 lao động thời vụ, 6 lao động thường xuyên với thu

nhập từ 6 - 15 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 25 - 30 tỷ đồng/năm. Từ năm 2020, ông Luân không trực tiếp chăn nuôi lợn nữa mà để cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin thuê lại diện tích chuồng nuôi để chăn nuôi lợn. Là một đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào của thôn thả cá loại cá truyền thống, trồng cây ăn quả như bưởi, chuối... Mô hình của ông tạo việc làm cho 20 lao động thời vụ, 6 lao động thường xuyên với thu

học khuyến tài, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện. Đối với hoạt động của địa phương, ông là người nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng tiếp nhận thân nhân hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc. Nhiều năm liền, ông được nhận giấy khen của Hội CCB huyện, xã vì những đóng góp tích cực cho phong trào của hội.

TIẾN DAT



Cựu chiến binh Phạm Văn Luân (người đứng giữa) xây dựng trang trại tổng hợp với diện tích 8ha.